

Dân chủ tạo thành công

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.



Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Công ty TNHH Sơn Hà (xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) vẫn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.

Vấn là xã thuần nông, xa trung tâm huyện, cơ sở hạ tầng xuống cấp, đời sống nhân dân khó khăn nhưng những năm gần đây, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Theo đồng chí Phạm Văn Tập, Bí thư Đảng ủy xã: Đạt được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng phát huy dân chủ, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công. Các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân đều được công khai theo đúng quy định. Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định đều được triển khai sâu rộng tới nhân dân. Khi người dân đã được biết, được bàn, được tham gia ý kiến thì lúc triển khai thực hiện hầu hết mọi người đều đồng thuận. Chính sự đồng thuận của người dân đã góp phần quan trọng giúp địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó đòi hỏi huy động nguồn lực lớn như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hiện nay, toàn bộ 45km đường giao thông nông thôn của

xã đều được cứng hóa, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hàng nghìn mét vuông đất, hàng vạn ngày công lao động và hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, vừa qua, 161 hộ dân của xã đã hiến hơn 4.200m² đất để xây dựng tuyến đường nối từ đường huyện ĐT.78 đến đường tỉnh ĐT.452 đoạn qua địa bàn xã, góp phần rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, tiết kiệm cho ngân sách huyện gần 10 tỷ đồng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh đều quan tâm mở rộng dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bàn, biểu quyết và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội... Những nội dung để nhân dân bàn và biểu quyết được triển khai bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, nhất là trong hiệp thương lấy ý kiến về người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy ý kiến nhân dân trong tham gia sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân

phố. Vai trò giám sát của nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; lắng nghe, tiếp thu, giải trình các vấn đề mà nhân dân quan tâm, xem xét giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; từ đó, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Trong các doanh nghiệp, hầu hết các đơn vị đều chú trọng phát huy dân chủ, tạo điều kiện để người lao động tham gia góp ý kiến vào các nội quy, quy chế, điều lệ của đơn vị; thương lượng, thỏa thuận, giao kết hợp đồng lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp cũng tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại trực tiếp định kỳ với người lao động, qua đó tiếp thu, giải đáp, trao đổi về các kiến nghị, thắc mắc của người lao động, góp phần củng cố mối quan hệ

lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Từng để xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc tập thể do không giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến chế độ lương, phụ cấp nên những năm qua Công ty TNHH Ivory Việt Nam (Vũ Thư) đã chú trọng phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của công nhân, từ đó giải quyết kịp thời, tạo môi trường ổn định để Công ty ngày càng phát triển. Chị Hoàng Thị Hương, công nhân Công ty cho biết: Ngoài các cuộc họp, hội nghị người lao động, chúng tôi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo doanh nghiệp thông qua nhiều kênh khác nhau. Hầu hết các kiến nghị của chúng tôi gửi tới lãnh đạo Công ty đều được tiếp nhận, giải quyết. Môi trường làm việc dân chủ, cởi mở hơn. Ngoài ra, các chế độ về lương, thưởng, BHYT, BHXH đều được bảo đảm.

Các đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung hệ thống quy chế, quy định về thực hiện dân chủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, gắn thực hiện dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, công tác quản lý và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ; triển khai thực hiện tốt công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức biết và giám sát, góp phần phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần giúp Thái Bình thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 an toàn, đúng luật với số lượng cử tri đi bầu cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của người dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

ĐÀO QUYNH

ĐÔNG Á

Siết chặt quản lý đất đai

Từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền xã Đông Á (Đông Hưng) đã có những cách làm sáng tạo siết chặt công tác quản lý đất đai, nhờ đó từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế, đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vào nề nếp.

Năm 2020, gia đình người con trai của bà Lê Thị Thoan, thôn Phú Xuân đi làm ăn xa trở về sinh sống cùng, nhà cửa quá chật nên mẹ con bà Thoan đã mượn bức tường của nhà hàng xóm dựng mái tôn trên diện tích 60m² ở sân trước của nhà để ở cho người dân được nâng lên. Bà Lê Thị Thoan cho biết: Dù đã nhận được thông báo của UBND xã nhưng con tôi làm việc dẫn đến vi phạm. Gia đình đã tự tháo dỡ phần vi phạm.

Thôn Phú Xuân có 480 hộ dân, từ năm 2020 đến nay toàn thôn có 7 hộ dân vi phạm mới về lấp ruộng, xây kê bờ ao, xây tường bao lần đất giao thông... Ông Đỗ Văn Thắng, Trưởng thôn cho biết: Trước đây, tình trạng vi phạm về đất đai của người dân trong thôn diễn ra phức tạp, từ khi xã siết chặt công tác quản

lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thôn đẩy mạnh tuyên truyền, phân công ban bộ phận kiểm tra hàng ngày trên các cung đường của thôn, số hộ vi phạm đã giảm nhiều, các hộ vi phạm mới đều được phát hiện, báo cáo xã xuống xử lý. Sau tuyên truyền, các hộ đều nhận ra vi phạm, dừng thi công, khôi phục hiện trạng ban đầu và cam kết không tái phạm.

Thôn Đông Hòa có 235 hộ dân, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên ý thức chấp hành các quy định về quản lý đất đai của người dân được nâng lên. Bà Lê Thị Sửu cho biết: Chúng tôi đã nhận thông báo về quản lý đất đai của UBND xã, ký cam kết và vận động con cháu thực hiện nghiêm Luật Đất đai, nếu muốn chuyển quyền sử dụng đất hoặc xây dựng mới, sửa chữa... chúng tôi sẽ báo cáo xã, được phép và đúng luật mới triển khai.

Xã Đông Á có tổng diện tích tự nhiên 646ha, trong đó đất nông nghiệp 350ha, đất ở nông thôn 60,18ha, còn lại là đất khác. Trước năm 2020, Đông Á là xã trọng điểm về vi phạm đất đai của huyện Đông Hưng. Để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa

bàn, ngay sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã cho biết: Quản lý đất đai là công việc khó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập tổ quản lý, bảo vệ mặt bằng, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai do đồng chí Trưởng Công an xã làm tổ trưởng; hàng ngày các thành viên của tổ là cán bộ xã luân phiên kiểm tra quanh xã, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Nếu cán bộ nào không làm hết trách nhiệm, để nhắc nhở 3 lần sẽ hạ mức khen thưởng cuối năm. UBND xã giao Công an xã tổ chức ký cam kết với các chủ máy xúc, ô tô tải, xe tự chế... không nhận thi công cho các hộ lấn đất trái phép; giao cán bộ thôn đến trao thông báo về quản lý đất đai, hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ từng hộ, tổ chức cho

các hộ ký cam kết. Các thôn phân công người kiểm tra hàng ngày các khu vực của thôn để phát hiện sớm vi phạm nếu có. Xã cũng khen thưởng các cá nhân cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc vi phạm đất đai. Với cách làm này, lãnh đạo xã có thêm một kênh quan trọng để kiểm soát vi phạm về đất đai, chỉ đạo xử lý ngay các vụ việc mới phát sinh.

Tất cả các vụ vi phạm mới về đất đai được chính quyền xã Đông Á xử lý rất kiên quyết theo trình tự từ trong ra ngoài, cán bộ, đảng viên gương mẫu vận động người thân từ đó công trình vi phạm trước. Nhờ đó, trong thời gian vừa qua xã Đông Á đã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khoanh vùng các trường hợp vi phạm từ những năm trước đây để từng bước xem xét, xử lý, giải tỏa người vi phạm mới. Nếu năm 2020, toàn xã có 36 trường hợp vi phạm về đất đai thì 6 tháng đầu năm 2021 giảm còn 9 vụ. Điều quan trọng là tất cả các vụ vi phạm mới đều được phát hiện sớm, sau khi cán bộ xã, thôn đến tuyên truyền, vận động các hộ đã tự tháo dỡ phần vi phạm và cam kết không tái phạm.

HIẾU NGHĨA



Sau khi cán bộ xã đến tuyên truyền, vận động, bà Lê Thị Thoan, thôn Phú Xuân đã tự tháo dỡ phần mái tôn lợp sai quy định.

Tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa do phụ nữ trồng, chăm sóc, tổ thu gom rác thải... là những mô hình thiết thực mà các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT).

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 với 49 thành viên, đều dân chủ nhật hàng tuần HTX Dịch vụ thu gom rác xã Đông Kinh (Đông Hưng) tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư, trên các trục đường giao thông, nơi công cộng, các đơn vị đóng trên địa bàn rồi chuyển ra bãi rác tập trung để xử lý. Bên cạnh đó, các thành viên tham gia trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường, thu gom rác trên các dòng sông... Chị Phạm Thị Chiu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX cho biết: HTX do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã thành lập. Trong HTX có 19 chị trực tiếp tham gia thu gom rác thải. Từ khi HTX được thành lập, ở các thôn không còn bãi rác tự phát. Niềm vui của chúng tôi là đi đến đâu được nhân dân nhiệt tình ủng hộ và chúng tôi rất vui được góp phần nhỏ bé của mình vào xây

Bảo vệ môi trường theo cách của phụ nữ

dựng nông thôn mới hiện nay.

Từ nhiều năm nay, vào ngày 24 hàng tháng, chị em phụ nữ hào hứng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường. Chia sẻ về các hoạt động BVMT của phụ nữ địa phương, chị Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN

xã Duy Nhất (Vũ Thư) cho biết: Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", 5 năm qua có 9.567 lượt chị em tham gia thu gom, xử lý 21 tụ điểm rác thải tại các trục đường trong xã. Các chi hội đã xây dựng 19 đường hoa với chiều dài

9,2km và 25 bồn hoa với diện tích 729m². Đặc biệt, từ năm 2018 Hội LHPN xã đã xây dựng mô hình "Thu gom phế liệu bảo vệ môi trường gắn quỹ hội" với trên 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, thu gom được 4,63 tấn phế liệu tái sử dụng với tổng trị giá hơn

18,5 triệu đồng để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà, mua con giống.

Tại huyện Hưng Hà, chị em phụ nữ cũng có những cách làm riêng của mình, đó là xây dựng các mô hình dân vận khéo trong BVMT. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia BVMT, các cấp hội đã thành lập và duy trì mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên đồng ruộng tại tất cả các xã, thị trấn. Chị Đinh Thị Thê, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Mỗi mô hình thu gom bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng gồm 20 - 30 thành viên. Trước, sau mỗi đợt phát động phun thuốc BVTV, các thành viên tập trung tuyên truyền người dân bỏ bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định; ra quần vệ sinh đồng ruộng, toàn bộ rác thải được thu gom và vận chuyển về bãi rác tập trung để xử lý. Hội LHPN huyện hỗ trợ 21 triệu đồng để đặt 73 bể đựng bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng, làm

mô hình đường hoa nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 248 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận; duy trì 266 đoạn đường do phụ nữ tự quản; trồng và chăm sóc 55km đường hoa, nhân rộng các mô hình: phân loại, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình.

Ở mỗi địa phương, các cấp hội đã xây dựng các mô hình phù hợp. Không dừng lại ở những hành động giữ gìn vệ sinh, BVMT trong mỗi gia đình, sự thay đổi trong suy nghĩ của hội viên phụ nữ đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Mỗi chị em trở thành một tuyên truyền viên, đồng góp cho địa phương nhiều ý tưởng hay, sáng tạo để cả cộng đồng cùng chung tay BVMT. Với những ý tưởng và sự nỗ lực của các cấp hội, của cán bộ, hội viên, phụ nữ, hiện nay toàn tỉnh có hàng trăm mô hình BVMT, duy trì hơn 1.600 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm. Đặc biệt, chị em đã tham gia trồng, chăm sóc hơn 1.000km đường hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan đồng thời nâng cao ý thức BVMT của người dân.

QUẢN PHƯƠNG



Phụ nữ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) vệ sinh môi trường.

Cách tốt nhất để giảm thiểu rác nhựa là phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng như doanh nghiệp thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa.

✓ Mang theo túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi nilon khi đi mua sắm

✗ Không dùng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa*

✗ Không dùng đồ đựng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen

✗ Không dùng vật dụng như thìa, muỗng, nĩa, chai, ly, hộp... bằng nhựa dùng 1 lần

✗ Bỏ thời gian ăn kéo cao su vì kéo cao su cũng là nhựa

✗ Không dùng chai, lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai, lọ nhựa

✗ Không dùng sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa

✗ Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì

Chống rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực nhất

*Những mảnh nhựa kích thước <5mm, có thể mang theo hóa chất đặc hại và mầm bệnh, làm suy yếu hệ miễn dịch đường ruột

Infographics.vn